
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี ๒๕61 
วันที่  22  กันยายน  ๒๕61   เวลา  09.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
3.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
5.นายก าจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
6.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
7.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
8.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง
9.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
10.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
11.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
12.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
13.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
14.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
15.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
16.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ.บ้านฉาง 
17.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓  อ.บ้านฉาง 
18.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ.ปลวกแดง 
19.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
20.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1)  
     (ลากิจ) 
2.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
3.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง
4.นายนิรันดร์   ปรัชญกลุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1  อ.บ้านฉาง 
     (ลากิจ) 
5.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
6.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
7.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
   (ลากิจ) 

       

 ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตต ิ เกียรติม์นตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายอดิศักดิ ์ ทองจันทร์แก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
9.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
10.นายสมศักดิ ์ เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
11.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.  
12.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
13.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
14.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง   
15.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
17.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผู้อ านวยการกองทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
18.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
19.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณ ี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
20.นายสมชาย  วงศ์วีรธร  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง (แทน)  
21.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
22.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
23.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
24.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
25.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
26.พ.จ.อ.พิชัย  วังเกษมสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
27.นางผ่องพรรณ  เศรษฐประเสรฐิ  นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
28.นายตะวัน  สวัสดิพานิช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
29.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
30.นางรุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
 
 
 

31.นางวริยา... 
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31.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในต าแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได ้
32.นางณิชาพร   คุ้มท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 
33.นางอมร  สอนเกิดสุข  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
34.นางขวัญสุดา  เทียนศร ี  นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
35.นายนุกูล  นาคะเกต ุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ 
36.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

37.นายอนันต์  อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
38.นางประภาวรรณ ทองรัศม ี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
39.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
40.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
41.นางสาวสุวรรณา มาด ี  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
42.นายประสิทธิ์  ธารศิริสิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
43.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
44.นายอุบล  แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
45.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
46.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
47.นายทศพล  ภิรมจิตร์   พนักงานขับรถยนต์ 
48.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
49.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
50.นายประเวชร์ เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต์ 
51.นางสาวน้ าเพชร กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา  09.20  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ .  ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่ อ  และอยู่ ในห้องประชุม          

จ านวน.......20....... คน ครบองค์ประชุม  
เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานที่ต้องพิจารณาประกอบ

กับนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 

 
 

เพ่ือพิจารณา... 
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เพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายและระเบียบก าหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552  จึงก าหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561    
มีก าหนด 7 วัน  ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2561 เป็นต้นไป และเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561  ในวันที่ 22 กันยายน 
2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 11)   
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  18 กันยายน พ.ศ.2561 ลงชื่อ          
นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ   จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก  

เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนั้นเพ่ือประโยชน์แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕61 ในวันนี้    
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
ของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕61  

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   ๒.๑  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1 

                                  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖1 

   ๒.๒  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖1 
                                  เมื่อวันที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕๖1 
   (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

 
 

การแก้ไขถ้อยค า... 



- 5 - 
 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  
กรรมการ/เลขานุการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อ าเภอเมืองระยอง  
คกก.ตรวจรายงานฯ   ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 9)   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ก่อนน าเสนอต่อสภาฯ เพื่อรับรองตามข้อ 33 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2554 จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

   ข้อ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย์ นิยมสมาน เป็นประธานกรรมการ             
นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   ข้อ 2 มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นางสาวอุมา วิภูษณะ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

   ข้อ 3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 2 ครั้ง 
ดังนี้  

    - วันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีจ านวน 14 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มาประชุม จ านวน 23 คน ไม่มาประชุม จ านวน 3 คน ลาประชุม จ านวน 1 คน  
มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 4 วาระ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
     -  นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล รายงานผลการด าเนินงานโครงการรวมพลังสตรี

ระยอง เนื่องในวันสตรีไทย ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
   โดยเลิกประชุมเวลา 15.20 น. 

    - วันที่ 20 สิงหาคม 2561 มีจ านวน 15 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มาประชุม จ านวน 23 คน ไม่มาประชุม จ านวน 1 คน ลาประชุม จ านวน 3 คน  
มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 5 วาระ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ได้เสนอ 

   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
     -  นายเสนาะ ยมหา สอบถามเรื ่องขั ้นตอนหรือกระบวนการในการประมูล       

ขายทอดตลาดทรัพย์สินต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองว่ามีวิ ธีการอย่างไร 
   โดยเลิกประชุมเวลา 15.20 น. 

   ข้อ 4 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองคราวต่อไป 

 

จึงเรียนมา... 
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   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดระยอง         
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖1  ซึ่งได้แจกให้
  ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......19......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
๒๕๖1  โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
๒๕๖1  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖1 

    รับรอง           จ านวน ......17.....คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........2......คะแนนเสียง  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็น ข้อ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาฯ ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕๖1        

ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว 
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน......19.......คน   ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่  ๒0 สิงหาคม ๒๕๖1 
โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 3  ประจ าปี ๒๕๖1  เมื่อวันที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕๖1 
โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖1 เม่ือวันที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕๖1 

    รับรอง           จ านวน ......17.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........2........คะแนนเสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน            
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  
ข้อ 5๙ วรรคสอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ    
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ท่านนายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
จึงได้ตรวจสอบการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2560 (กรณีที่กันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)        
แล้วปรากฏว่ามีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงรวบรวมโครงการมาเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคสอง  ดังรายการต่อไปนี้ 

   1. ส านักปลัดฯ    จ านวน  5  โครงการ เป็นเงิน   21,983,965 บาท 
2. กองแผนและงบประมาณ จ านวน  4  โครงการ เป็นเงิน   13,380,000 บาท 
3. กองช่าง  จ านวน  5  โครงการ เป็นเงิน   64,122,000 บาท 
4. กองทรัพย์   จ านวน  1  โครงการ เป็นเงิน     6,500,000 บาท 

   5. กองการศึกษาฯ จ านวน  5  โครงการ     เป็นเงิน   49,900,000 บาท 
                   รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ  เป็นเงิน  155,885,965 บาท                                             
        (-หนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน-) 
 
 
 

รายละเอียด... 
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รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน                  
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ระยองได้พิจารณาอนุมัติ   ผมเรียนว่าในปี 2561 เราตรวจสอบแล้วว่าในงบประมาณ        
ปี 2560 ยังมีโครงการที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ ต้องขออนุมัติจากสภาฯ      
เพ่ือกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทั้งหมด 156,885,965 บาท เพ่ือที่จะได้
ด าเนินการต่อ เพราะยังมีความจ าเป็น งานยังคงค้างอยู่นะครับ แต่ว่าเราต้องใช้อ านาจสภาฯ 
ตามระเบียบเพ่ือกันเงินต่อ แต่ว่ายอดที่กันน้อยลงมาเหลือแค่ 21 โครงการ ตรงนี้ก็เป็น
รายละเอียดที่ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อภิปรายเพ่ิมเติมให้ท่านประธานสภาฯ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เข้าใจ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม 
   ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......20.......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561)        
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561)      
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมอืขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    

อนุมัติ           จ านวน .....18....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน .......2.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน   
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
 
 
 

ข้อ 5๙ ในกรณี... 
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ข้อ 5๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ฯลฯ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่  1 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1)  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๖1 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
จึงได้ตรวจสอบการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2561 แล้ว ปรากฏว่ามีโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แต่มีความจ าเป็นจะต้อง        
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  จึงรวบรวมโครงการดังกล่าว มาเพ่ือขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ดังรายการต่อไปนี้ 

   1. ส านักปลัดฯ              จ านวน 25 โครงการ  เป็นเงิน   39,115,500 บาท 
   2. กองแผนและงบประมาณ จ านวน 25 โครงการ  เป็นเงิน   23,126,300 บาท 
   3. กองการศึกษาฯ    จ านวน 17 โครงการ  เป็นเงิน   68,115,400 บาท 
   4. กองทรัพยากรธรรมชาติฯ จ านวน 2 โครงการ   เป็นเงิน     6,100,000 บาท 
   5. กองช่าง            จ านวน 62 โครงการ  เป็นเงิน 344,873,800 บาท 
   6. กองพัสดุฯ      จ านวน  1 โครงการ   เป็นเงิน        814,000 บาท 
           รวมทั้งสิ้น  132    โครงการ      เป็นเงิน  482,145,000  บาท 
                   (-สี่ร้อยแปดสิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ                          
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กรณีท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ท่านนายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

 

 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ
นายก อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ในญัตติที่เราก าลังพิจารณาอยู่นี้ เป็นงบประมาณ    

ปี 2561 เราก็ต้องใช้อ านาจสภาฯ แห่งนี้กันเงินอีกเช่นเดิม เพราะเรามีโครงการที่ยังสามารถ      
ใช้เงินทันภายใน 1 ปี ทั้งหมด 132 โครงการ เป็นเงินทั้งหมด 482,145,000 บาท       
ขอกันเงินในญัตตินี้เพ่ือไปใช้ต่อในปี 2562 เรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่                      
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝ่ายผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุม ทุกท่านนะครับ กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งที ่3 อ าเภอบ้านค่าย  จากญัตติที่ท่านผู้บริหารได้น าเสนอชี้แจงมานะครับ 
ทราบว่าเงินที่ยังต้องกันมีสะสมอยู่ อีกมาก อยากทราบว่าเหตุที่ ไม่สามารถใช้เงินได้        
เพราะอะไร ท าไมถึงมีเงินค้างอยู่เยอะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ท่านนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ
นายก อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ผมเรียนว่างบประมาณของ อบจ.ระยอง เงินเข้ามา 

ไม่สม่ าเสมอ อย่างเช่น เดือนหน้าเดือนตุลาคมเป็นงบประมาณปี 2562 ตุลาคม พฤศจิกายน 
ธันวาคม เรายังไม่มีเงินเข้ามาเลยครับ เงินจะจ่ายเงินเดือน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ยังไม่มีเลย       
ในระเบียบก็ให้เราใช้เงินสะสมที่เรากันไว้ ที่ไว้ส ารองจ่าย ตอนนี้เงินในบัญชีสะสมที่กองคลัง 
เรามีเงินอยู่ 100 กว่าล้านบาท ในระเบียบเขาบอกว่าในขณะที่เราไม่มีรายรับ ให้เราใช้จาก
เงินที่เรากันไว้ ไปใช้จ่ายเป็นเงินประจ า เพราะฉะนั้นไตรมาสแรก ตุลาคม พฤศจิกายน 
ธันวาคม จะไม่มีรายรับ ไปเริ่มมกราคม แต่บางปีมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เงินยังไม่เข้าเลย 
บางปีเงินมาเริ่มเข้าเต็มที่ ที่จะสามารถท าโครงการได้ก็เมษายน ครึ่งปีไปแล้ว นี่ก็คือปัญหาและ
อุปสรรค ไม่มีรัฐบาลกลางที่สามารถด าเนินการไปได้ก่อนตามระเบียบ เขารู้เลยว่าจัดสรร
งบประมาณมาแล้ว ท าสัญญาได้เลย ของเราท าอะไรไม่ได้เลยจนกว่าเงินจะเข้ามา ต้องมีเงินก่อน
นะครับถึงจะเริ่มนับหนึ่งได้ เราจะมีอุปสรรคเรื่องการท างานมาโดยตลอด ซึ่งก็มีท่านที่ไม่เข้าใจ 
ว่าท าไมใช้เงินไม่ทัน แต่เรื่องนี้วางแผนไม่ได้ เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปตามที่เงินที่จะเข้ามา     
ได้เมื่อไหร่ ถ้ามาบ้างที่เรารับเก็บก็ต้องมาจ่ายเงินเดือน จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าที่ต้องจ่าย          
ไม่สามารถจะมาท างบประมาณที่จะมาพัฒนาได้ ในขณะเดียวกันบางโครงการผมก็เรียนว่า     
เรามีปัญหา โดยเฉพาะถ้าเราต้องขออนุญาตหน่วยงานอ่ืน อย่างเช่น บางคนไปขออนุญาต     
กรมเจ้าท่าหรือกรมทางหลวงกว่าเขาจะอนุญาตให้เราท าได้ ขั้นตอนหลายๆอย่าง หมดไป        
6-8 เดือน แต่ถ้าเป็นงานของเรา ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใคร ก็ท างานได้ง่าย ถ้าเกิดท่านขออาคาร
มาอีก ก็ต้องมาออกแบบใหม่ อาคารทรงนั้นทางนี้ 2 ชั้น 3 ชั้น ห้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ต้อง 

 
 

 
ใช้เวลา... 
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ใช้เวลาในการออกแบบมาก เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจะบริหาร ผมพยายามจะหางานท าที่มันง่าย
สะดวก ไม่ต้องไปยุ่งยากกับใคร โดยเตรียมแผนไว้ให้พร้อม เราก็ยังมีเงินสะสมที่ต้องกันอยู่      
อีกเยอะเลยนะครับ ผมคิดว่าการกันเงินเราก็กันมาทุกปี อย่างปี 2560 ที่ผ่านมา เรากัน     
400 กว่าล้านบาท แต่พอมาใกล้สิ้นปีเหลือ 100 กว่าล้านบาท เหมือนกับงบปี 2561 ญัตตินี้
เราขอกัน 482,145,000 บาท แต่พอใกล้สิ้นปีหน้า เราอาจจะหมด ก็ไม่ต้องขอกัน ถ้าเหลือ
เราก็ต้องใช้อ านาจนี้กันต่อตามจ านวนที่เรายังต้องด าเนินการต่อไป ก็ถือว่าเป็นหน้าที่         
ที่ฝ่ายบริหารต้องจัดการให้ได้ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม 
   ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......20.......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖1 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 
      สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖1 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน      

อนุมัติ           จ านวน .....18....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน .......2.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ         

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ

ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 

  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว 

 
 

เพ่ือประโยชน์... 
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  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
  ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอ     
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 

  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ 

  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ          
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข     
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ             
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ  
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  การพิจารณาเฉพาะ      
ข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่น
อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้น ในการพิจารณารวดเดียว          
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ระงับไว้นั้น           
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น             
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

 
 
 

ในการประชุม... 
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  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่  2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเหน็ชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที ่1)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง มีจ านวนเงินรายได้เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี พ.ศ. 2561   
ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับไว้เป็นเงิน 51,890,865.69.- บาท (ห้าสิบเอ็ดล้าน-     
แปดแสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) โดยน ามาจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 51,767,702.-บาท 
(ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน)  แยกรายละเอียดตามแผนงาน
ได้ดังนี ้

1. แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม  51,500,000.- บาท 
       2. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม       267,702.-บาท                      
   เหตุผล 

 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริ หารที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยส่วนรวม 

   ข้อระเบียบ 
 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
 ข้อ 20 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมจะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจ าเป็น ต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่     
ทั้งนี้ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจากเงินรายได้           
ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการ
รายรับประจ าปี 
 
 

จึงขอเสนอ... 
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 จึงขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
ได้พิจารณาเห็นชอบ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ท่านนายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ
นายก อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ญัตตินี้เป็นงบประมาณเพ่ิมเติมจากที่เราประมาณการ    
  งบประมาณในปี 2561 ไว้ ขณะนี้เงินที่เราประมาณการใช้ปี 2561 ครบ และเราก็พยายาม 
  ตามเงินที่จะให้เข้ามาในปี 2561 ให้ทัน เพ่ือที่จะไม่ให้เงินตกเป็นเงินสะสม ซึ่งเราก็ทราบนะครับ         

ถ้าตกเป็นเงินสะสมเราจะใช้ยาก เพราะฉะนั้นเรามีการวางแผนว่าแผนงานที่เราจะท านั้น      
ถ้ามีเงินเพ่ิมเข้ามา เราจะท าอะไร ผมเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ    
ผู้ทรงเกียรติว่าโชคดีนะครับ มีเงินเพ่ิมเข้ามา 51,767,702 บาท เราก็เลยตั้งงบประมาณ
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ทั้งหมดเป็นการลงทุน เป็นโครงการที่เข้าไปพัฒนาศูนย์ก าจัดขยะ      
ครบวงจร 2 ศูนย์ด้วยกัน ศูนย์แรกก็คือศูนย์ที่ทับมา เราก็งดการที่ลงทุนที่ศูนย์ไว้นานแล้ว 
โดยอาศัยให้ศูนย์ได้ เงินมาพัฒนาของศูนย์ เอง แต่ เรามองว่าถ้า เราไม่ เข้าไปท าให้              
มันครบสมบูรณ์มากกว่านี้ ก็จะเกิดปัญหาขึ้นอีก เพราะฉะนั้นส่วนที่ศูนย์ด าเนินการไป        
ก็อาคาร ท าอะไรที่มีความจ าเป็นก็ท าไป ส่วนอะไรที่ อบจ.จะต้องเข้าไปท าเราก็เข้าไปท า    
อีกศูนย์หนึ่งที่อ าเภอแกลง เราได้ซื้อที่เพ่ิม และเตรียมพร้อมที่จะปรับปรุงศูนย์ที่อ าเภอแกลง
ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นงบประมาณที่เพ่ิมเติมทั้งหมด 51,767,702 บาทนั้น   
เราก็จะพัฒนา 2 ศูนย์นี้ให้สมบูรณ์นะครับ ก็เลยต้องเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาเห็นชอบ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่ อยู่ ในที่ประชุม              

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......20.......คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  โปรดยกมือขึ้น          
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61   

    รับหลักการ      จ านวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับหลักการ     จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........2........คะแนนเสียง 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ หลังจากที่สภาฯ มีมติรับหลักการในวาระที่  ๑ แล้ว เมื่อเวลา....10.20.....น.    
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบียบมิให้พิจารณาสามวาระ 

รวดเดียว ผมจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ซึ่งในที่ประชุมต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ     
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ 

  ขอเชิญ ส.อบจ. ทุกท่านพิจารณา ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ และขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณา ขอเชิญผู้ เสนอ          
ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ ครับ 

ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
กระผมนายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 
อ าเภอแกลง  กระผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่ 

     วันที่ 22 กันยายน ๒๕61  เวลา 13.๐๐ น. –  20.๐๐ น. 
วันที่ 23 กันยายน ๒๕61  เวลา ๐๘.๐๐ น. –  20.๐๐ น. 
และวันที่ 24 กันยายน ๒๕61  เวลา ๐๘.๐๐ น. –  13.๐๐ น. 
รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองตามระเบียบ  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ถ้าไม่มี  ขอให้ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ ในที่ประชุม              
ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......20.......คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะ

กรรมการฯ ตามท่ี ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะ

กรรมการฯ ตามท่ี ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       ในวาระที่ ๒ เห็นชอบให้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่ 

    วันที่ 22 กันยายน ๒๕61  เวลา 13.๐๐ น. –  20.๐๐ น. 
วันที่ 23 กันยายน ๒๕61  เวลา ๐๘.๐๐ น. –  20.๐๐ น. 
และวันที่ 24 กันยายน ๒๕61  เวลา ๐๘.๐๐ น. –  13.๐๐ น. 
รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง  

    เห็นชอบ           จ านวน ......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง   อ่ืนๆ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
 
 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์... 
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ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่านนะครับ กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมืองระยอง กระผมมี 2 เรื่อง ฝากคณะผู้บริหาร เรื่องแรก 
เกี่ยวกับศูนย์รวมขยะแบบครบวงจร กระผมเองอยู่ในพ้ืนที่ก็มีปัญหาอยู่ที่รถบรรทุกที่ขนขยะ
เข้ามามีเรื่องน้ าไหลที่ถัง ไม่รู้ว่าท้องถิ่นไหนมีเรื่องร้องเรียนว่าส่งกลิ่นรบกวน และเปรอะทาง
ถนนด้วย เป็นปัญหาเพราะเราเองก็อยู่ในพ้ืนที่ขยะทุกท้องถิ่นก็ไปรวมกองกันอยู่ที่จุดนั้น    
ขอฝากทางผู้บริหารลองประสานกับทางท้องถิ่นดู เพราะว่าถังส่วนมากอายุการใช้งาน       
ไม่เท่าไรก็มีน้ าไหลแล้วก็เหม็นส่งกลิ่นรบกวน ตอนนี้กลิ่ นแรงมาก ฝากไว้ เรื่องกลิ่น           
กับน้ าไหลถนนทางเข้าออก เรื่องที่ 2 ถนนสายเชิงเนิน-ชากบก เป็นปัญหาที่ชาวบ้าน           
ได้ฝากผม เป็นเขตรอยต่อกับท่าน ส.อบจ. เสนาะ ยมหา เรื่องไฟส่องสว่างกลางคืน            
ช่วงที่ก าลังวางท่อปัญหาเยอะมาก ชาวบ้านก็รู้ว่าเป็นช่วงก่อสร้างแต่ผู้สัญจรไปมา ไม่รู้ว่ ามี  
บ่อพัก หลุม อยู่ตรงไหนเพราะแสงสว่างน้อยไป ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะมาลงที่ อบจ.ทันทีเลย 
กลางวันไม่มีปัญหา แต่กลางคืนแสงสว่างน้อย ช่วงก าลังมีการวางท่อ กองดิน ก็ฝากทาง   
คณะผู้บริหาร กองช่างด้วยนะครับ ลงไปเพ่ิมความระมัดระวังเรื่องสิ่งก่อสร้างด้วย เรื่องที่ 3 
ถนนสายบ้านแลง-ชากใหญ่ เพราะงบประมาณผ่านสภาฯ ไปแล้วนะครับ จ านวนเงิน 297   
ล้านกว่าบาท กระผมก็ฝากไว้นิดนึงไหล่ทางกองช่างก็ได้ไปท าเป็นบางช่วงแล้ว แต่ฝนตกขึ้นมาก    
ก็เป็นหลุมเป็นบ่อ มอเตอร์ไซด์ล้มบ่อยมาก ถ้ามีงบประมาณโครงการแรกๆก็ขอจัดซื้อจัดจ้างหน่อย
โครงการนี้พลาดตั้งแต่ปี 61 มาแล้ว บรรจุเข้าในปี 62 ฝากทางคณะผู้บริหารนิดนึงเพราะว่า
เราอยู่ในพ้ืนที่เวลาลงชุมชนมันเจอสิ่งที่ชาวบ้านฝากมาเราก็พยายามที่จะแก้ไขในภาพรวม
จังหวัดระยอง จะไม่ให้ อบจ.นี่ได้รับผลกระทบ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ ท่าน ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ
กระผมเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ าเภอบ้านค่าย 
ขออนุญาตต่อเนื่องพาดพิง ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐที่ได้พูดถึงโครงการก่อสร้างถนนสาย      
เชิงเนิน-ชากบก ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ของผมที่อยู่ในเขต 3 อ าเภอบ้านค่ายนะครับ เกี่ยวกับรอยต่อ
ของท่านส.อบจ. รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ นะครับประเด็นเรื่องการก่อสร้างก็เป็นไปตามที่ท่านรุ่งโรจน์ 
ศิลมัฐ ได้เห็น ผู้รับเหมาก็ท าการก่อสร้าง ขณะนี้ปัจจุบันสายเชิงเนิน-ชากบก ได้วางท่อน้ า 
ประกอบกับท างานช่วงหน้าฝนด้วย ฤดูฝนน้ าก็เยอะการท างานก็ยุ่งยากมากเรื่องปัญหา   
หลายอย่าง ช่องทางระบายน้ าเดิม น้ าที่ล้นขึ้นมาบ้าง เดิมก็ท่วมอยู่แล้วก็กันเพ่ือขุดวางใหญ่บ้าง 
ไม่ค่อยสะดวกเท่าไร การกองดินอยู่บนไหล่ทางก็มีผลกับผิวจราจรเดิม ก็มาเบียดซ้อนกินกับ
ผิวจราจรเดิม ผู้รับเหมาก็มีป้ายมาติดว่ามีวัสดุกองไหล่ทางบ้าง แต่เม่ือมีการก่อสร้างชาวบ้านรู้
ครับ แต่คนที่เดินทางมาจากที่อ่ืนอาจจะอันตรายตามท่ีท่านรุ่งโรจน์ ศิลมัฐได้พูดถึง ในเรื่อง 
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ของแสงสว่าง ผมจะเสริมประเด็นตามที่ได้เข้าประชุมทางกองช่างทางผู้รับเหมา มีการชี้แจง  
ในการประชุมกลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 2-3 ครั้งแล้วนะครับ ที่เทศบาลต าบลชากบกมี    
การเสนอในเรื่องของแสงสว่างหรือในเรื่องของสัญญาณเตือนให้ชัดเจนให้ปลอดภัยที่สุด 
ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกี่ยวข้องก็ให้มาบอกมาชี้แจงแนะน าว่าควรท า
อย่างไร อะไรที่ยังไม่ดียังไม่ครบไม่ถูกต้อง ต่อด้วยการท างานการปรับเปลี่ยนเลื่อนสถานที่     
ไปเรื่อยๆ การที่จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดก็อาจจะหลุดหลงไปบ้าง ในส่วนประเด็นของแสงสว่าง
ถนนเส้นที่เดิมแล้วมีโครงการของ อบจ.ที่ไปติดตั้งไปส่องสว่างสาธารณะคือไฟโคมเหลือง     
นะครับ ก็เป็นจุดๆ เริ่มต้นตั้งแต่เขตรอยต่อ เชิงเนิน 1 จุด จุดยาวช่วงเข้าตาขัน แล้วไป 
เริ่มต้นที่หมู่บ้านหนองตาแบกตรงโค้งก็อันตรายนะครับ แล้วก็ไปที่ชากกอไผ่ ยกตัวอย่าง     
นะครับ เมื่อมีการก่อสร้างนะครับ ผู้รับเหมาเขาก็จะสร้างในส่วนที่วางท่อระบายน้ าและส่วนที่
ท าผิวทางจราจร ไฟแสงสว่างเดิมท่ีมีอยู่ก็จะต้องมีการไปรื้อถอน ทางอบจ.ก็ได้ไปขยับ รื้อถอน 
ถอดออกมา ซึ่งแนวคิดของกระผมนะครับที่ได้น าเสนอในที่ประชุมก็คล้ายกับท่านรุ่งโรจน์ 
ศิลมัฐ ในเวลากลางคืนนะครับ มันมองไม่เห็น โดยเฉพาะมีกองดินหรือบ่อพักหลุมที่ยังสร้าง 
ไม่เสร็จก็จะอันตรายส าหรับคนที่ไม่รู้เส้นทางหรือเผลอเลอตกไปอันตรายถึงชีวิตได้ กระผมก็ 
มีการประชุมกับผู้รับเหมาว่าเราต้องการจะย้ายไฟที่มีอยู่เดิมที่อยู่ในผิวจราจรย้ายออกไปให้อยู่
นอกเขตอาจจะอยู่ที่แดนหรือพ้นก่อสร้างแล้ว แล้วก็ปล่อยไฟให้ส่องสว่างไว้ก่อนเพราะกว่าจะ
ท าแล้วเสร็จให้เวลาเป็นปีๆ มันจะได้ใช้ประโยชน์จากไฟที่มีอยู่เดิม ปัจจุบันได้รื้อออกแล้ว
ทั้งหมด แต่ย้ายไปตั้งบางส่วนแต่ยังมาได้ติดตั้ง  ประเด็นเมื่อมีการย้ายรื้อ ขยับ มันก็มี  
ค่าใช้จ่ายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา ผู้รับเหมามีหน้าที่แจ้งเจ้าของคือ อบจ . มาย้ายออกไป 
แต่ในเมื่อเราเห็นว่าจะใช้ประโยชน์จากไฟนี้ให้ต่อไปกับพ่ีน้องประชาชนเราก็จะมีแนวคิดว่า
ย้ายไปนอกเขตก่อสร้าง เพ่ือไม่ให้กระทบกับผู้รับเหมาด้วย แต่มีการขุดย้ายมีความเสียหาย
สายไฟก็ขาด ท่อตอหม้อเดิมก็บิ่นเสียหาย เสาก็มีโคมก็หลุดหายไปบ้าง ก็ขอเสนอความคิดเห็น
ว่าทาง อบจ. จะมีงบประมาณส่วนใด มาใช้จ่ายทางส่วนนี้ เดี๋ยวจะขอปรึกษากับกองช่างว่า  
ถ้าเราจะใช้ไฟแสงสว่างในส่วนนั้นใช้ต่อไปก่อนที่จะมีของใหม่ ในโครงการแล้วเสร็จก็จะมีไฟ
ส่องสว่างด้วยแต่ขณะก่อสร้างยังไม่มี เข้าใจตามที่ท่านรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ บอกว่าใช้เวลานานก็จะ
เป็นอันตราย ของมันมีอยู่เดิมถ้าเราจะใช้ติดตั้งให้มีแสงสว่างใช้ได้กว่าจะแล้วเสร็จ ก็ชี้แจงให้
ท่านสมาชิกสภาฯให้ทราบด้วย เป็นการเพ่ิมเติมจากท่าน รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 
ประธานสภาฯ      

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝ่ายผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
ประชุม ทุกท่านนะครับ กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอแกลง เกี่ยวกับเรื่องถนน แล้วก็เรื่องไฟ ไฟตอนนี้        
มีปัญหามากเถียงกัน ของ อบจ.บ้าง เทศบาลบ้าง อบต.บ้าง เวลาไฟดับนี่เถียงกันครับ กระผม
อ่านข่าวทุกเช้า เขารายงานมาว่าเส้นนี้ไฟดับมาเดือนนึงแล้ว ของ อบจ.รึเปล่า ของ อบจ.   
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แต่ถ่ายโอนให้เทศบาลไปแล้ว เทศบาลต้องดูแล เทศบาลบอกยังไม่ใช่ของเทศบาลหรอกครับ 
ยังเป็นของ อบจ. อยู่ แต่มันดับมาเป็นเดือนแล้วก็ไม่รู้จะท ายังไงก็ปล่อยมันดับไป อันไหนติด     
ก็ติดเอาอย่างนี้ อีกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถนนที่มีปัญหาก็คือระยะเวลาที่ท าถนน ช่วงที่มันเหลือ
หน่อยเดียวจากจมูกไปปาก ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารเคยได้ฟังนายกและท่านได้บอก    
กองช่างแล้วถ้าหากท าถนนมันเหลืออีกนิดเดียวก็ให้มันสุดไปเลย ทีนี้ว่าผู้รับเหมา ผู้บริหาร 
หรือจะด้วยเหตุผลประการใด ก็ไม่รู้นะครับ ทีนี้เวลาท าไปแล้วมันไม่สุดเหลือนิดเดียวพอเสร็จ
ชาวบ้านก็แจ้งมา สจ.ไม่ท าให้มันหมดล่ะ อีกนิดเดียวท าให้มันสุดๆไป ก็คือบางเส้นยังมีปัญหา
นี้อยู่ก็ขอน าเรียนว่าเราจะท ายังไงเหลือนิดเดียวให้มันเสร็จไปเลย ชาวบ้านก็จะไม่โวยวาย
อะไรครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ท่านนายก อบจ.ครับ  
ประธานสภาฯ      

นายปิยะ ปิตุเตชะ ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ  ผมขอตอบประเด็น 
นายก อบจ.  เรื่องทาง ส.อบจ.หมอขวด ก่อนเพราะว่า เป็นเรื่องที่พ่ึงจบไป เรื่องรอยต่อที่ยังเหลืออยู่อีก

เล็กน้อย เป็นนโยบายเลยว่าไม่ควรจะไปเหลือ ควรจะให้เสร็จไปเลยถ้ามีปัญหาเรื่อง
งบประมาณก็น่าจะเข้าสภาฯ เพ่ิมเติมให้มันจบแต่ว่าอาจจะช้าอีกนะเดี๋ยวท่านก็มาบ่นอีกนะ
ว่าท าไมช้า ช้าตอนเหลือนิดนึง เพราะถ้าไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบเพ่ิมเงินมันก็ไม่จบ ถ้าเพ่ิม   
ก็ต้องมาเสียเวลาท าแบบเพ่ิมหาเงินเพ่ิม แก้ไขแบบ มติสภาฯ แต่นโยบายผมเห็นด้วยกับ      
ส.อบจ.หมอขวด มันไม่ควรจะไปค้างไว้ เล็กๆน้อยๆน่าจะจบไปเลย อันนี้กองช่างรับไป
ด าเนินการ เรื่องไฟ นะครับ รู้สึกพูดมา 11 ปี แล้วนะครับ ก็ยังแก้ไม่ได้นะครับบอกว่า อบจ. 
มีนโยบายชัดเจนนะครับ ถ้าใครขอไฟมาต้องรับถ่ายโอนไปเลยเพราะเราพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
ไฟดับ 8 อ าเภอแจ้งมา มันไปไม่ไหวหรอกครับ เพราะฉะนั้นทางที่ดีท้องถิ่นนั้นน่าจะ
รับผิดชอบนะครับ ไฟตรงไหนก็รับถ่ายโอนไปเลยแล้วท่านก็ตั้งงบเองคืองบลงทุนเราท าให้   
เมื่อสร้างเสร็จไฟสว่างต้องมีเสียมีดับ ท้องถิ่นมารับไปท้องถิ่นแค่มาเปลี่ยนซ่อมให้ประชาชนได้
ประโยชน์อันนี้ก็ชัดเจนมานานแล้วนะครับ ผมยืนนโยบายนี้มาตลอด ต่อไป 2 ท่านรวมกัน 
คือท่าน เสนาะ ยมหา กับ ท่านรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ อยู่สายเดียวกันนะครับ ผมก็เรียนว่าโครงการ
ใหญ่โครงการเดิมต้องยอมรับว่าเป็นถนนเล็กๆ เมื่อการจราจรรถเยอะขึ้นและเป็นถนน อบจ. 
เราก็เอารถมาดูแล้วเราต้องขยายผิวจราจร นี่มันรื้อใหม่หมดเลย เสาไฟ ท่อน้ าวางใหม่หมด 
คือเราไม่อยากท าหลายครั้ง อยากท าครั้งเดียวแล้วใช้ไปนานๆ ผิวจราจรก็เป็นคอนกรีต       
ผมก็รับว่า กองช่างอาจจะเป็นท่านรองปลัดกับกองช่างนะครับ ต้องไปประชุมกับบริษัท
รับเหมา ท่าน ส.อบจ.ทั้ง 2 ท่านไปปรับปรุงยังไงให้ประชาชนได้ปลอดภัย แต่ผมดูในช่วงนี้    
ถนนสาย 36 ทั้งเส้น ของกรมทางหลวง ก็รื้อสะพาน รื้อสี่แยก ปิดถนนซ่อมกันหมดเลย 
มาตรฐานเขาท ายังไงไฟฟ้าก็เหมือนกันหมด อันนั้นรถเยอะกว่าของเราอีก ก็น่าจะคล้ายๆกัน 
คือมีป้ายไฟเตือนต่างๆ เป็นมาตรฐานสากลทั่วไป เพราะฉะนั้นจะเพ่ิมเติมอะไรก็ขอให้      
กองช่างรับไปด าเนินการและก็เชิญท่าน ส.อบจ. ไปร่วมด้วยเพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหา
ได้แต่ว่ามันจะท าอะไรให้สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกครับเพราะมันอยู่ 
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ช่วงก่อสร้างเราก็ต้องอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่า เราอดทนอีกไม่นานเมื่อมันเสร็จสมบูรณ์ก็จะ
ใช้ได้นานตลอดไป ผมก็ไปชี้แจงทุกเวทีไม่ว่าจะมีก่อสร้างที่ไหนก็แล้วแต่ ชาวบ้านก็จะ    
อย่างนั้นอย่างนี้ จะพูดว่าเมื่อไหร่จะหางบประมาณมาท าสักที พอได้งบประมาณมาก็บ่นอีกว่า
ฝุ่นเหลือเกิน แฉะ ไฟดับ แล้วสุดท้ายพวกชาวบ้านจะให้ผมท าไง เพราะฉะนั้นผมก็ท าดีที่สุด   
ก็คือการแก้ไขปัญหาเท่าที่สามารถท าได้ในอ านาจหน้าที่ ถนนสายเชิงเนิน-ชากบก ก็ให้     
ท่านรองปลัดและกองช่างไปดูแลจัดการประชุมดูว่าท ายังไงให้มันปลอดภัย ส่วนถนนสายบ้านแลง-
ชากใหญ่ ยังไม่ลงมือเลยครับ ได้แต่เงิน ได้แต่งบประมาณอยู่ในเล่ม ไม่รู้เงินจะมาตอนไหน    
คือมีแผนแล้ว งบประมาณมีอยู่ในเล่มแล้ว แบบมีแล้ว รอเงินว่าจะมาตอนไหนจะเริ่มได้
เมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะใช้รถของ อบจ. ปรับแต่งไปพอใช้ได้ก่อนจนกว่าเราจะ     
ได้เงิน เมื่อได้เงินแล้วก็อาจจะต้องประมูลหาผู้รับเหมามาท าต่อไปอาจจะต้องใช้เวลา ขอเรียน
ว่าให้เราแก้ปัญหาชั่วคราวไปก่อน เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องกลิ่นและรถขยะผมเรียนว่า        
ศูนย์ก าจัดขยะของเรา ขยะเทศบาลและ อบต. ทั้งหลาย ต้องน าขยะมาทิ้ง เพราะฉะนั้น
แน่นอนครับมาตรฐานรถ อบต. เทศบาล แต่ละแห่งไม่เหมือนกันบาง อบต. บางเทศบาลก็   
รถใหม่มิดชิดดี บาง อบต.ก็รถเก่า แต่เขาไม่รู้จะท ายังไงเพราะมีแบบนี้จะซื้อใหม่ก็ยังไม่ได้
จัดซื้อ งบประมาณไม่มี แต่ในนโยบายเราชัดเจน เทศบาลไหน อบต.ไหน วิ่งมาที่ศูนย์ต้องไม่มี
น้ าหยด ต้องไม่มีถุงพลาสติกปลิว แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งมาตรฐาน          
ไม่เหมือนกัน บริหารไม่เหมือนกัน เครื่องมือก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมก็เรียนท่าน        
ที่รับผิดชอบ ท่านรองกิตติ ดูแลศูนย์ขยะนะครับ ต้องไปก าชับต้องไปตรวจสอบว่ารถขยะที่     
เข้ามาที่ศูนย์ อบต. เทศบาล ไหนที่มาตรฐานยังไม่ได้เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียน เรื่องกลิ่น     
เรื่องน้ าย้อย ก็รีบไปจัดการแต่ว่าจะให้สมบูรณ์จริงๆ เทศบาล อบต. ต้องมีรถใหม่ รถแบบใหม่ 
ปิดมิดชิด ซึ่งในอนาคตที่เราท าแผนไว้ว่าเราจะต้องด าเนินการต่อไป ในขณะนี้เราต้อง      
บอกตรงๆ ว่าเรายังไม่ครบวงจรนะครับ รถที่มาก็ยังไม่ได้มาตรฐาน บางเทศบาลได้ บาง อบต.ได้ 
แต่บางแห่งยังไม่ได้เพราะรถเก่าก็ต้องปรับไป ที่ศูนย์เองขยะกองสูงมาก ท่านนายกประยุทธ์ 
มาขอเงินท าบ่อใหม่ก็ดูแล้วไม่ได้ตังค์ ไม่รู้จะท ายังไงก็ก าลังแก้ปัญหาอยู่ แล้วที่ร่วมทุนกับ  
GBSC โ รงไฟฟ้าก ็ย ัง ไม ่ได ้ ร ัฐบาลก ็ยังไม่ให้โรงไฟฟ้าไม่รู้ว่าติดขัดอะไร ที่ยังไม่ได้       
เพราะโรงไฟฟ้าที่เรายังไม่เกิด โอกาสที่เราจะคัดแยกแล้วเอา RDF มาใช้เป็นโรงไฟฟ้าก็       
ยังท าไม่ได้เต็มที่ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องให้ทางศูนย์และผู้รับผิดชอบ ผอ.อรุโณ อิศรวิชิตชัยกุล 
ต้องไปใช้ EM ท ายังไงก็ได้ให้กลิ่นน้อยลงให้ได้ แล้วก็มันล าบากไม่ใช่ที่เราฝ่ายเดียว เราบริหาร
ศูนย์แต่ว่าอ านาจในการด าเนินการไปอยู่ที่ส่วนกลางเขายังไม่ให้มาก็ท าไมได้ครบวงจร       
ที่มาของขยะก็มาแต่ละแห่ง 60 กว่าแห่ง แต่ละท้องถิ่นมาตรฐานต่างกันเงินก็ต่างกัน บริหาร
ใกล้ไกลต่างกัน เป็นเรื่องที่หนักมากแต่ภาพรวมทั้งหมดเรามีแผนไว้หมดแล้วแต่มันต้องใช้เงิน
ศูนย์ต้องพร้อมโรงไฟฟ้าต้องมีรถที่มาแต่ละแห่งต้องมาตรฐานรถเดียวกันแบบนี้นะครับ       
ซึ่ ง เป็นความฝันอยู่นะครับก าลั งท า ให้ เป็นความจริ งอยู่  เพรา ะฉะนั้ นก็ขอเรี ยน               
ท่านประธานสภาฯ ผ่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติว่าเราต้องพยายามแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ   
แล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เรามีอุปสรรคจริงๆ แต่ว่าพยายามอยู่คือถ้าคัดแยกขยะจัดการ
ขยะได้หมดทุกวันไม่กองไม่มีไปกอง คิดว่ารัฐบาลน่าจะจัดการเรื่องโรงไฟฟ้าให้กับกลุ่ม ปตท. 
ได้เร็วที่สุดนะครับเพ่ือที่จะเดินหน้าต่อไปถือโอกาสเรียนชี้แจงเบื้องต้นได้แค่นี้นะครับ 
ขอบคุณท่านประธานครับ 

 
นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และการชี้แจงของฝ่ายบริหารนะครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

        ถ้าไม่มี  ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ครั้งต่อไป สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1 วันที่ ๒6 กันยายน ๒๕๖1 เวลา 09.๐๐ น.           
เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมขอปิดประชุม   
  

เลิกประชุม  เวลา  10.52 น.   
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
       หวัหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                    (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 
                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 


